

# บทเทศน์วันอาทิตย์

โดย..พระสังฆราชวีระ อัครภริดน์

วันอาทิตย์ที่ 17 เทศกาลธรรมดา  
30 กรกฎาคม 2017

บทอ่าน 1 พกษ 3:5, 7-12 ; รม 8:28-30 ; มธ 13:44-52

พระวรสารสัมพันธ์กับ คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก (CCC) 546, 1034, 1117  
ประมวลคำสอนด้านสังคมของพระศาสนจักร (CSDC) 12

จุดเน้น ให้เราแสดงออกถึงความปีติยินดีของการเป็นศิษย์พระคริสต์

นักเขียนชาวอังกฤษ C. S. Lewis ได้เขียนชีวิตของเขาในหนังสือชื่อ **Surprised by Joy** (จอยทำให้ประหลาดใจ) ชื่อหนังสือมาจากชื่อภรรยาของเขา คือ Joy Gresham เลวิสเป็นโสดเกือบทั้งชีวิต จนอายุ 58 ปี จึงแต่งงานใน ค.ศ. 1956

ชายทั้งสองคนในพระวรสารวันนี้ **ถูกทำให้ประหลาดใจ ยินดี** ชายที่พบสมบัติซ่อนอยู่ในทุ่งนาและพ่อค้าที่ได้พบ**ไข่มุกที่มีค่าสูง** ยินดีทั้งคู่ แต่ก็มีบางสิ่งที่แตกต่างกัน

**ชายคนแรก**เป็นคณกรรายวัน ทำงานในนาของนายจ้าง วันหนึ่งไถนา ได้พบอะไรบางอย่าง เหมือนก้อนหิน เมื่อสำรวจดูก็พบว่า เป็นไถดินเผา ข้างในมีเหรียญเงินและเหรียญทองมากมาย เขาตระหนักดีว่า สิ่งที่เขาพบแบบคาดไม่ถึงนี้สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิต ทำให้มีความมั่นคงด้านการเงิน เป็นครั้งแรกแบบไม่เคยพบมาเลย

เขาตระหนักดีด้วยว่า เขามีปัญหาแล้ว เพราะมีกฎของวันนั้นกล่าวว่า สมบัติที่ถูกฝังในดินเป็นของคนที่พบ แต่แทนที่จะแบกสมบัติไปทันที เขาฝังไว้นั้นอีกอย่างระมัดระวัง และทำงานจนเสร็จ วันนั้น ต่อมาเขากลับไปขายทุกสิ่งที่มี นำเงินมาซื้อนาแปลงนั้น เขายินดีมากเพราะมีสมบัติมากขึ้น

**ส่วนพ่อค้า**แตกต่างกัน เขา**แสวงหาสมบัติ** ใช้เวลานานในการซื้อและขายของ จนวันหนึ่งขณะกำลังเดินในตลาด เขาเห็นไข่มุกเม็ดงาม เม็ดใหญ่ไม่มีตำหนิ การซื้อไข่มุกนี้หมายความว่า เขาต้องขายทุกสิ่งที่มี แต่ไม่เป็นไร เมื่อพี่น้องพบอะไรที่มีค่าสมบูรณ์ราคาแพงเท่าใด ก็จ่ายได้

**อาณาจักรสวรรค์**ก็เช่นกัน พระเยซูเจ้าสอน ชายทั้งสองคนนี้ ไม่ได้เสียเวลามาก ทั้งคู่คิดเพียงว่า ถ้าซื้อมาได้ ก็ยินดีมาก

พี่น้อง เราต้องจ่ายเท่าไร เพื่อเป็นศิษย์ที่ซื่อสัตย์ของพระเยซูคริสตเจ้า แน่นนอน บางทีค่าใช้จ่ายก็ราคาสูง แต่เมื่อเราคิดเพียงราคาของการเป็นสานุศิษย์ เราก็ก้าวข้ามแบบเคร่งขรึมและข้อห้าม ในอุปมาสั้นๆ ทั้งสองเรื่องนี้ พระเยซูเจ้าเน้นไม่ใช่ราคา แต่เน้นรางวัลยิ่งใหญ่อย่างไม่มีขอบเขต นักบุญออกัสตินได้เคยประทับใจและยินดี

ในวัยหนุ่ม ออกัสตินเป็นคนฉลาด เรียนเก่ง อยากรับเป็นคริสตชน แต่ก็อยากมีความสุข ปล่อยให้ตัวเองตามใจชอบ หลังจากที่พระเจ้าได้ช่วยให้เขากลับใจ เขาได้เขียนสิ่งที่เขาได้เสียสละเพื่อพระเยซูคริสตเจ้า ว่าไม่มีสมบัติใดมาเปรียบกับสมบัตินี้ที่ท่านได้รับ

นักบุญออกัสตินได้เขียนในหนังสือ ชื่อ **คำสารภาพ** ว่า "ข้างหวานขึ้นเพียงไร ที่เมื่อกลับใจทำให้ข้าพเจ้าอยู่ โดยไม่ต้องสนใจเรื่องที่ไม่สำคัญต่างๆ สิ่งที่เคยก่อนนี้ ข้าพเจ้ากลัวจะสูญหายไป บัดนี้ เป็นความยินดีที่อยู่โดยไม่มีเรื่องนั้น เพราะพระองค์ทรงขจัดมันออกไปจากข้าพเจ้า พระองค์เป็นความหวานชื่นสูงสุดแท้จริง พระองค์ทรงขจัดมันออกไป และให้ข้าพเจ้าอยู่กับพระองค์เอง... หวานชื่นกว่าความพอใจใดๆ" (1X.1)

ในฐานะผู้ติดตามพระเยซูคริสตเจ้า เรารู้ว่าการเป็นศิษย์นี้มีคุณค่ามาก แต่เราก็รู้ด้วยว่า มันนำความปีติยินดีมาให้

พระสังฆราช วีระ อัครภริดน์ แปล  
จาก **Daily Homilies** โดย Catholic Diocese of Lansing,  
(กรกฎาคม-กันยายน 2017), หน้า 331-332.